

เก็ง"BGH"เทกโอเวอร์SKRปีนี้ ขยายฐานรับAEC-ตั้งราคา35บ.

กันหุ้ - BGH ชุมเจรจาเทกโอเวอร์ SKR มั่นใจ
ปิดดีลปี 2556 นี้ซัวร์ ด้าน "วิชัย ทองแดง"
สั่งลุยธุรกิจโรงพยาบาลเต็มสูบ เร่งขยาย
ฐาน หลังมั่นใจช่วง AEC ยอดลูกค้า
ฝรั่งทะลัก → → → **อ่านหน้า 8**



BGH

(ต่อจากหน้า 1)

ด้าน SKR แข็งแกร่งขึ้นแทนธุรกิจเบอร์ต้นๆ ฟาก
กูรูและจับตาดีลนี้เสนอราคาไม่ต่ำกว่า 35 บาท

แหล่งข่าวระดับสูงวงการแพทย์ เปิดเผย
ว่า ปี 2556 จะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวเจรจาซื้อ
กิจการ (เทกโอเวอร์) ทุนในกลุ่มโรงพยาบาลมาก
ขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน) หรือ BGH อยู่ระหว่างเจรจา
เทกโอเวอร์บริษัท คีคริสนทร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ SKR ซึ่งดีลนี้จะได้ข้อสรุปภายในปีนี้

● BGH เทก SKR ปีนี้

"ดีลนี้จะปิดดีลได้ง่าย เพราะกลุ่มผู้บริหาร
มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี ซึ่งเบื้องต้นได้มีการ
เจรจาอย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว ส่วนจะปิด
ดีลได้ในช่วงไหนยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่
มั่นใจว่าจะเห็นภายในปีนี้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่อง
ราคาซื้อขายจะสูงกว่าในกระดานแน่นอน" แหล่ง
ข่าวกล่าว

โดยปัจจัยที่เลือกเทกโอเวอร์ SKR นั้นเพราะ
ต้องการขยายฐานเพื่อรองรับช่วงเปิดประชาคม
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพราะช่วงนั้นกลุ่ม
โรงพยาบาลไทยจะเป็น Medical Hub ซึ่ง
ตอนนี้กลุ่มต่างชาติจะกระจายตัวหนาแน่นมาก
ขึ้น อีกทั้ง SKR ยังมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ซึ่ง
มีโรงพยาบาลภายใต้การดำเนินการ จำนวน 2
แห่ง คือ โรงพยาบาลคีคริสนทร์ และโรงพยาบาล
รัทรินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทำรายได้ใน
อัตราที่สูงประมาณ 30-40% ต่อปี

อีกทั้ง SKR ยังเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับ
คู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน อาทิ โรงพยาบาล

ไทยนครินทร์ โรงพยาบาลสำโรง โรงพยาบาล
วิภาวดี โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โร
งพยาบาลเมืองสมุทรปราการ และ โรงพยาบาล
ปิยะมิตร หากดูผลประกอบการยังเติบโตต่อ
เนื่องในทุกๆ ปีด้วย

● ลงทุนกลุ่มแพทย์เต็มสูบ

ด้านนายวิชัย ทองแดง รองประธาน
กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด
(มหาชน) หรือ BGH เคยให้ความเห็นว่า บริษัทมี
แผนเทกโอเวอร์ธุรกิจโรงพยาบาลต่อเนื่อง แม้ใน
ช่วงที่ผ่านมาได้เข้าซื้อกิจการบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

โดยเบื้องต้นบริษัทก็ให้ความสนใจในการเข้า
เทกโอเวอร์ SKR เช่นกัน ขณะเดียวกันที่ผ่าน
มาส่วนตัวก็เคยเป็นเจ้าของและนั่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร SKR ดังนั้นจึงรู้จักธุรกิจของ
SKR เป็นอย่างดี อีกทั้งหากดูการลงทุนส่วนตัว
ก็จะเลือกลงทุน และให้นำหน้าธุรกิจโรงพยาบาล
เป็นอันดับแรกด้วย

"ส่วนตัวเองมีความถนัดและมีประสบการณ์
ในธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างมาก และมี
ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มโรงพยาบาลค่อนข้าง
มาก อาทิ เป็นประธานกรรมการ บริษัท โร
งพยาบาลพญาไท 1,2 และ 3. บริษัท โรงพยาบาล
ศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เปาโล เมดิค
ล จำกัด บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด บริษัท
การแพทย์สยาม จำกัด ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด
(มหาชน) และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คี
คริสนทร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SKR" นายวิชัยกล่าว

● อัฟราคาซื้อ 35 บ.ต้องเห็น

ก่อนหน้านี้ นายวิชัย เคยให้ความเห็นว่า
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลในประเทศไทย
มีการปรับตัวด้วยวิธีการเทกโอเวอร์ เพราะ
ปัจจุบันมีกลุ่มทุนรายใหญ่ในต่างประเทศที่มีฐาน
เงินทุนมหาศาลกำลังกว้านเทกโอเวอร์ธุรกิจโร
งพยาบาลทั่วโลก และเชื่อว่าการเปิด AEC กลุ่ม
ทุนดังกล่าวจะเข้ามาเทกโอเวอร์โรงพยาบาลที่
มีความแข็งแกร่งในเอเชียรวมถึงประเทศไทย
ด้วย เนื่องจากมองว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะเป็น
Medical Hub ภายหลังจากเกิด AEC

ด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง
กล่าวว่า มุมมองด้านราคาซื้อขายหุ้น SKR เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประเมิน
ว่าหากดีลนี้เกิดขึ้นจริง BGH จะเจรจาซื้อ SKR
ในราคาประมาณ 28 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจาก
ราคาหุ้นในกระดานปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ที่ระดับ 28
บาทต่อหุ้นแล้ว

ดังนั้นจึงมั่นใจว่าการเจรจาซื้อขายจะต้อง
ไม่ใช่ราคาที่ 28 บาทต่อหุ้นอย่างแน่นอน เพราะ
หากใช้สมมติฐานเดิมโดยให้ราคาพรีเมียมเมื่อ
เทียบกับราคาในกระดานไม่ต่ำกว่า 20% ซึ่งเท่ากับ
ว่า BGH จะเจรจาซื้อ SKR ในราคามากกว่า 35
บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับ
กลุ่มผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่ายด้วย

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้น SKR อยู่ระหว่างริบาวนด์
โดยประเมินแนวตั้ง 30 บาท ล่าสุด SKR ปิดตลาด
(6 มี.ค. 56) ที่ 27.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
หรือลดลง 1.79% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 46.25
ล้านบาท 🌟